

Số: 46/BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 01 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Căn cứ nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND huyện như sau:

I. Tình hình và kết quả hoạt động năm 2017;

1. Về tổ chức HĐND và UBND huyện:

Năm 2017 về tổ chức của HĐND và UBND huyện có sự thay đổi, đến Kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND huyện (Kỳ họp thứ Sáu), HĐND huyện còn 28 đại biểu, giảm 02 đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5, do 1 đại biểu từ trần, 1 đại biểu được miễn nhiệm do chuyển công tác khỏi địa phương; Thường trực HĐND huyện đã ban hành nghị quyết sáp nhập hai TĐB số 5 và 6 thành TĐB số 5 của HĐND huyện. UBND huyện khuyết 3 thành viên là Chủ tịch do từ trần, Ủy viên phụ trách VH-TT-DL do xin thôi việc và Ủy viên phụ trách quân sự do chuyển công tác khỏi địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã có thông báo số 261-TB/HU ngày 08/5/2017, phân công ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tạm thời phụ trách, điều hành UBND huyện cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện. Ngày 04/10/2017, Kỳ họp thứ Năm (bất thường), HĐND huyện đã bầu ông Lê Văn Phong – Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện và được Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử theo quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/10/2017.

2. Việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND huyện theo quy định pháp luật:

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai nhiệm vụ công tác theo đúng chương trình công tác năm 2017 mà HĐND huyện đã đề ra. Thường trực, 2 Ban đều xây dựng và ban hành kế hoạch công tác và chương trình công tác giám sát theo đúng Nghị quyết của HĐND huyện. Thường trực và 2 Ban HĐND huyện làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thường trực, 2 Ban, bộ phận chuyên trách và phần lớn các vị đại biểu HĐND huyện đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết trong việc giữ mối quan hệ gắn bó để nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử có 1 đại biểu (thuộc các TĐB số 3) có văn bản chất vấn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện trả lời thắc mắc, kiến nghị của nhân dân.

Trong năm Thường trực HĐND huyện tổ chức đều đặn các phiên họp hàng tháng (11 phiên họp gồm 10 phiên họp thường lệ từ thứ 7 đến 16 và 1 phiên bất thường để quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện), 2 Ban HĐND huyện tổ chức 8 Hội nghị Ban hàng quý (mỗi Ban tổ chức 4 hội nghị), Thường trực và Bộ phận chuyên trách duy trì đều đặn việc hội ý đầu tuần ngay sau Lễ chào cờ. Căn cứ Nghị quyết về công tác chất vấn của Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư và ý kiến phản ánh của cử tri, tại các phiên họp Thường trực và Hội nghị quý của 2 Ban, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, Thường trực và 2 Ban đã tổ chức việc chất vấn các cơ quan chuyên môn của UBND huyện về các nội dung: giáo dục, môi trường, văn hóa, quản lý đất đai – xây dựng, trật tự - mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện:

Bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách thông qua giám sát các văn bản và tham dự các buổi họp, trong năm 2017, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2017, Ban Pháp chế tổ chức 4 cuộc giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với công dân, việc chấp hành pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà đất, thủ tục xây dựng nhà ở riêng lẻ, việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ, công tác tố tụng, việc đảm bảo trật tự mỹ quan đường phố, trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế tổ chức 3 buổi làm việc, trực tiếp kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực nhà – đất.

Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 5 cuộc giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của BQL Cảng Bến Đầm, công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017 - 2018, công tác quản lý nhà nước tại Phòng Văn hoá – Thông tin, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND huyện từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2017 trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngoài ra Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 03 cuộc khảo sát về các dự án ngành giáo dục, vệ sinh môi trường, khảo sát việc mua sắm đồ chơi cho trẻ em tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và 3 trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 1,2,3, khảo sát tình hình an ninh – trật tự - vệ sinh công cộng khu vực chợ tạm, khảo sát bức xúc của cử tri KDC số 2 và 3 về thủ tục đất đai.

4. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân vào các buổi sáng ngày thứ năm hàng tuần tại Phòng Tiếp công dân của huyện; thường xuyên theo dõi, đôn

độc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhìn chung việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng của huyện trong năm cơ bản đúng với luật định, tuy vẫn còn trường hợp giải quyết chậm so với thời gian quy định. Ban Pháp chế đã tham mưu cho Thường trực HĐND huyện trả lời, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết và hiện nay đang tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Một số hoạt động khác của Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện.

Ngoài những hoạt động trên, Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện còn thực hiện một số hoạt động theo quy định của pháp luật và hoạt động chuyên môn khác, cụ thể như sau:

- Chính thức đưa vào hoạt động và thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Thực hiện việc trang cấp phương tiện thông tin điện tử cho 30 vị đại biểu HĐND huyện, từ Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện chuyển toàn bộ việc phát hành văn bản bằng hình thức in sang thư điện tử và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện.

- Điều hòa hoạt động và phân công công tác thẩm tra, tham gia chuẩn bị cho các kỳ họp của các Ban HĐND huyện; chủ trì phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị liên tịch bàn bạc, quyết định việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Tư, Năm và Sáu HĐND huyện.

- Tham dự các hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2017; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND huyện tổ chức 14 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Tư và Sáu, dự kỳ họp thứ Tư, Năm và kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh và các cuộc họp do Huyện ủy, UBND huyện mời tham dự...

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ hai giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố và Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tại huyện Côn Đảo. Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tham dự Hội nghị giao ban lần thứ ba giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố tổ chức tại huyện Xuyên Mộc.

- Tổ chức cho 26 đại biểu HĐND huyện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động với 6 HĐND huyện và tỉnh; tổ chức đón tiếp, làm việc, giao lưu với 12 Đoàn HĐND các tỉnh, huyện bạn đến Côn Đảo (có 53 lượt đại biểu tham dự). Tổ chức cho 28 vị đại biểu tham gia khóa bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện do Sở Nội vụ và Trường Chính trị phối hợp tổ chức tại Côn Đảo theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Thực hiện tốt các hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

- Làm việc với đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện trong việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND huyện.

- Thực hiện các công tác khác, tham dự các cuộc hội họp, làm việc, kiểm tra, khảo sát, học tập theo chức năng, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của địa phương.

5. Đánh giá chung:

Trong năm 2017, HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Ba, thứ Tư được chú trọng và kiểm tra, giám sát thường xuyên. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Tư, Năm, Sáu của HĐND huyện được thực hiện đúng quy định. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn. Thường trực và bộ phận chuyên trách chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện. Việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì theo đúng quy chế.

Tuy nhiên, năm 2017 có những thời điểm mà nhiều đại biểu HĐND huyện phải tham dự các đợt học tập, công tác tại đất liền và giải quyết nhiều công việc của cơ quan nên các đại biểu không chuyên trách chưa thực hiện được việc chủ động thu xếp giành một phần ba thời gian công tác để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân theo quy định tại điều 103 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

II. Chương trình hoạt động năm 2018:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban, 6 tổ đại biểu, bộ phận chuyên trách và theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát theo Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện). Tiếp tục thực hiện việc chất vấn, giám sát giữa hai kỳ họp thông qua việc giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND và Hội nghị hàng quý của hai Ban;

- Rà soát để kịp thời bổ sung các nội dung công tác, hoạt động năm 2018 do kỳ họp thứ Năm đề ra, kịp thời bổ sung các nội dung giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện theo luật định;

- Duy trì tốt hoạt động Công TTĐT của HĐND huyện, nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện và chuyển hẳn sang việc phát hành văn bản đến các ĐB và xử lý văn bản trong hoạt động của Bộ phận chuyên trách sang hình thức thư điện tử, truy cập và chuyển-tải tài liệu thông qua Công TTĐT của HĐND huyện, không phát hành văn bản giấy;

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hai kỳ họp thường lệ trong năm 2018: Kỳ họp thứ Bảy và Tám của HĐND huyện khóa XI;

- Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện tham dự các hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức nhằm học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thường trực HĐND tham dự kỳ họp thứ Bảy và Tám của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nơi nhận

- TTr. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên Cổng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT+ TH.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt